



ที่ นพ ๐๐๒๓.๑/ว ๕๐๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “เวทีรางวัลนักรการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ”

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ อว ๐๖๐๕.๑๙/ว ๑๘๐๕  
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลเมือง (Excellent Center For Civic Competency : ECC) ได้จัดโครงการ “เวทีมอบรางวัลนักรการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลนักรการเมืองท้องถิ่นคุณภาพเป็นการเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่นักรการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานและสร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

ในการนี้ ขอให้ท้องถิ่นอำเภอเชิญชวนนายกเทศมนตรี/ นายองค์การบริหารส่วนตำบล/ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)/ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) / เลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครโดยผ่านลิงค์ <https://forms.gle/z3FW8q7wX7xUqcrd7> และ QR Code ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้ารับการประเมินจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต ทองปาน)  
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

หน้า 16/10/67



งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
เขียนรับ 6409 วันที่ 16 ก.ค. 2567  
ป.บ.  ก.บ.  อ.บ.  อบจ.  อบต.

ที่ อว 0605.19/ว1805

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 44150

2 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “เวทีมอบรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลเมือง (Excellent Center For Civic Competency : ECCC) ได้จัดโครงการ “เวทีมอบรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ เป็นการเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่นักการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานและสร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

ในการนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ นายกเทศมนตรี/ นายองค์การบริหารส่วนตำบล/ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.)/ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)/ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)/ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)/ สมาชิกสภาเมืองพัทยา/เลขาธิการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครโดยผ่านลิงค์ <https://forms.gle/z3FW8q7wX7xUqcrd7> และ QR Code ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้ารับการประเมินจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประเมินอยู่ในเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



QR Code  
เอกสารแจ้งการสมัคร



QR Code สำหรับ  
ลงทะเบียนและแนบสลิป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักงานเลขานุการ

โทร.043-754317 โทรสาร. 043-754137



ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ เวทีมอบ

# “รางวัลนิกการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ”

เพื่อมอบรางวัล “นิกการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ” และเชิดชูเกียรติ  
พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นิกการเมืองขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

.....



ผู้ที่ได้รับรางวัล “นิกการเมืองท้องถิ่นคุณภาพดีเด่น” จะได้รับโล่รางวัลและ  
ประกาศนียบัตร คือ (30 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด ของผลงานที่ส่งเข้า  
ประเมินรางวัลทั้งหมด)



ผู้ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “นิกการเมืองท้องถิ่นคุณภาพระดับดี” คือ  
(ผลงานที่ถึงเกณฑ์ 70 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน)

\*\*\* หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ส่งผลงานรับการประเมินรางวัลนิกการเมืองท้องถิ่นคุณภาพที่  
คติความดีด้านการทุจริตโดยอยู่ระหว่างคติความดีและหรือได้รับการตัดสินจากศาลให้มีผลความผิด  
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รางวัล



QR Code เอกสาร  
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสมัคร



QR Code ค่าลงทะเบียน  
สำหรับแนบสลิป

**ปิดการรับสมัคร**

**9 สิงหาคม 2567**

**งานรับรางวัล**

**6 กันยายน 2567**

ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ต่อ 1 ท่าน)

รายละเอียดการส่งผลงานประเมินกรุณา Scan QR Code



\*\*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-719888 ต่อ 3734  
รศ.วชิรวัฒน์ อาริยะสิริโชติ ประธานโครงการ โทร. 082-2939971  
คุณสุริตารัตน์ ชาวชายโขง ผู้ประสานงาน โทร. 089-5694953  
ว่าที่ ร.ต. กวินทร์ พิมจันนา ผู้ประสานงาน โทร. 061-4561836  
อีเมล [eccc.copag@gmail.com](mailto:eccc.copag@gmail.com)



ประกาศรับสมัครและชี้แจงรายละเอียด

## โครงการ “เวทีมอบรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ”

โดย วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

### 1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลเมือง สังกัดวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์บริการวิชาการ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา ศักยภาพพลเมืองแห่งภาคอีสานโดยใช้องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์เป็นฐาน ได้ดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ เมื่อปี พ.ศ. 2564 โครงการ โรงเรียนนักการเมืองท้องถิ่น “หลักสูตร Smart Leaders ผู้นำอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งทศวรรษใหม่” รวมทั้งโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมการ เข้าใจบทบาททางการเมืองและกฎหมายในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เป็นต้น จากโครงการสำคัญดังกล่าวมาแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้สะท้อนถึงศักยภาพผู้นำในระดับท้องถิ่นจากหลากหลายภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงการเป็นพลเมือง เป็นผู้นำทางการเมือง หรือ กล่าวได้ว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

โดยวิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ที่พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สังคม” และสอดคล้องกับโครงการสำคัญของ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลเมือง ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางวิทยาลัยการปกครอง จึงเห็นถึงความสำคัญและการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ในการบริการวิชาการสู่สังคม ใน ปี 2567 นี้ โรงเรียนนักการเมืองท้องถิ่น ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนา ศักยภาพพลเมือง จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ รางวัล “นักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ” วิทยาลัย การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็นรางวัลที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เป็นนักการเมือง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภา โดยในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น จำนวน 7,850 แห่ง (รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) กล่าวได้ว่าประเทศไทย นั้น มีนักการเมืองท้องถิ่น ถึงหลักหนึ่งแสนคน กล่าวได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อน การดำเนินการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แม้แต่หน่วยงานและองค์กรอื่นให้มีความเป็นรูปธรรม คือ “แรงจูงใจ” (Motivation) และ “รางวัล” (Reward) กล่าวคือ การให้รางวัลถือเป็น ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการ กำหนดกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร การให้รางวัลในภายหลังที่ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถ ดำเนินการจนบรรลุผลในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดและ ได้รับรางวัลแล้วนั้น ซึ่งจะต้องทำให้

เป้าหมายของการให้ รางวัลนั้นมุ่งเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร

โดยจากอดีตที่ผ่านมา การมอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ดำเนินการในระดับองค์กร อาทิ รางวัลพระปกเกล้า โดย สถาบันพระปกเกล้า รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรางวัลที่มอบให้ในระดับองค์กร

ซึ่งกล่าวได้ว่า รางวัลที่เชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจแก่ นักการเมืองในระดับท้องถิ่น (ในระดับปัจเจกบุคคล) นั้นยังมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว โครงการ โรงเรียนนักการเมืองท้องถิ่น ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาศักยภาพพลเมือง จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม รางวัล “นักการเมืองท้องถิ่นแห่งคุณภาพ” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลแห่งการพัฒนา นักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพและเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1) เพื่อมอบรางวัล “นักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ” ให้แก่นักการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

2.2) เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

## 3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1) เป็นนักการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารทั่วประเทศ อาทิ ตำแหน่ง นายก - รองนายก - ผู้ว่า - รองผู้ว่า กทม. - ที่ปรึกษา - เลขานุการ ของ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร /เทศบาลเมือง /เทศบาลตำบล /องค์กรบริหารส่วนตำบล /เมืองพัทยา /กรุงเทพมหานคร

3.2) เป็นนักการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายสมาชิกสภาทั่วประเทศ อาทิ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) / สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) /สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) /สมาชิกสภาเมืองพัทยา

## 4. เกณฑ์การประเมินผลงาน

4.1 ผลงานโครงการที่ส่งเข้ารับการประเมิน สร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ 60 คะแนน

4.2 ผลงานโครงการที่ส่งเข้ารับการประเมินแก้ปัญหาสาธารณะอย่างเป็นระบบ

และสะท้อนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้ในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคต 40 คะแนน

\*\*\* หมายเหตุ การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอันสิ้นสุด

4.3 คำอธิบายการรับรางวัล

4.3.1 ผู้ที่ได้รับรางวัล “นักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพดีเด่น” จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร คือ (30 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด ของผลงานที่ส่งเข้าประเมินรางวัลทั้งหมด)

โดยส่งถึง นางสุธิดารัตน์ ขาวชายโขง (คุณอุ้ม) เจ้าหน้าที่โครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-5694953  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ดูวันประทับหน้าของไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งต่าง ๆ เป็นสำคัญ)

สมัครโดย กรอก Google <https://forms.gle/z3FW8q7wX7xUqcrd7>

QR code

QR Code



และดำเนินการ คือ 1. โอนเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท

เข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)

เลขบัญชี : 408-9-31691-9

(ตั้งแต่วันที่ - ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และแจ้งหลักฐานการโอน

ได้ที่ นางสุธิดารัตน์ ขาวชายโขง (คุณอุ้ม) เจ้าหน้าที่โครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 089-5694953

#### 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1) นางสุธิดารัตน์ ขาวชายโขง (คุณอุ้ม) โทร 089-5694953

2) ว่าที่ ร.ต.กวิรินทร์ พิมจันนา โทร 061-4561836

4.3.2) ผู้ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “นักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพระดับดี” คือ  
(ผลงานที่ถึงเกณฑ์ 70 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน)

\*\*\*หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ส่งผลงานรับการประเมินรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพที่คดีความด้านการทุจริตโดยอยู่ระหว่างคดีความและหรือได้รับการตัดสินจากศาลให้มีความผิด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รางวัล

## 5. ค่าลงทะเบียนและการสมัครส่งหลักฐานเข้าร่วมการประเมินรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ

5.1 ค่าลงทะเบียนตลอดโครงการ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) (สำหรับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และงานเข้ารับรางวัลนักการเมืองท้องถิ่นแห่งคุณภาพ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์หรือหลักฐานการขนส่งจากบริษัทขนส่งต่างๆ เป็นสำคัญ)

หมายเหตุ มีใบเสร็จลงทะเบียนในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามออกให้

(หมายเหตุ : หลังจากวันปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 ทางทีมงานจะแจ้งทางผู้สมัครอีกครั้งโดยการประกาศผลรางวัลทาง Facebook page วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทางอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้จากข้อมูลการสมัคร ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เพื่อเข้าร่วมงานรับรางวัลที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 6 กันยายน 2567 ต่อไป

5.2 วิธีการสมัครเข้าร่วมรับการประเมิน ทำได้โดย การส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลแนบท้ายนี้ คือ

5.2.1) เอกสารแนบ (ข้อ 6) การสมัครเข้ารับการประเมินตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้

5.2.2) เล่มสรุปโครงการ 1 โครงการ 1 เล่ม ที่สามารถประเมินคะแนนสอดคล้องข้อ 4.1) และ 4.2) ออกแบบได้ตามดุลยพินิจของผู้ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล ไม่จำกัดจำนวนหน้า

5.2.3) หลักฐานการโอนค่าลงทะเบียนของโครงการ (เป็นสำเนาได้)

หมายเหตุ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครเข้ารับการประเมิน ได้มากกว่า 1 คน (ค่าลงทะเบียน 500 บาท ต่อ 1 คน)

โดยสามารถโอนค่าลงทะเบียนโดยการกรอกรายละเอียดใน Google form (ลิงก์หรือ QR code)

<https://forms.gle/z3FW8q7wX7xUqcrd7>

QR code

QR Code



แนบท้ายนี้ (ส่งเอกสารให้ครบข้อ 1 -3 หากส่งไม่ครบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณารางวัลนักการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ)



แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเข้ารับการประเมิน  
 โครงการ “เวทีรางวัลนักรการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ ปี 2567”  
 โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 (กรอกให้ครบทั้ง 6 หัวข้อโดยใช้การพิมพ์หรือเขียน / ในส่วนชื่อผู้ส่งให้ใช้การเซ็นชื่อ)

1. คำนำหน้า - ชื่อ-นามสกุล .....

2. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด และอยู่ตำบล อำเภอ จังหวัดใด  
 .....

3. ตำแหน่งฝ่ายที่ท่านสังกัด (เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เท่านั้น)

3.1 ฝ่ายบริหาร (โปรดระบุตำแหน่ง อาทิ นายกองค้การบรหิรส่วนจังหวัด / รองนายกองค้การบรหิรส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี / นายกองค้การบรหิรส่วนตำบล / รองนายกกองค้การบรหิรส่วนตำบล / เลขานุการ ) เป็นต้น

ตำแหน่ง .....

3.2 ฝ่ายสมาชิกสภา (โปรดระบุตำแหน่ง อาทิ สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) / สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) / สมาชิกกองค้การบรหิรส่วนตำบล (ส.อบต.) เป็นต้น

ตำแหน่ง.....

4. เบอร์โทรศัพท์.....E-mail : .....

(ให้กรอกเพื่อส่งข้อมูลแจ้งผลรางวัลและการจัดงานมอบรางวัล)

5. ชื่อโครงการที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัลนักรการเมืองท้องถิ่นคุณภาพ คือ  
 .....



